



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕

.. ข่าวเด่นในฉบับ ..

➔ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ชมการแสดงซอหมี่ใหญ่ ให้ นศ.ปี ๑ รหัส'๕๕ ถ่ายรูปทำบัตรประจำตัว วังประเพณี "ไถรม.. กาชะลอง" ประจำปี ๒๕๕๕ Young Blood ๓ ร่วมทาสีรั้ว ม. ส่วนวังจันทน์ มรพส.เข้าร่วมโครงการเกษียณก่อนกำหนด ปี'๕๖

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เยี่ยมชมการซอหมี่ใหญ่ของ มรพส. ก่อนสนับสนุนการเดินทางไปเผยแพร่วัฒนธรรมที่ประเทศอังกฤษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านไทย เพื่อเข้าร่วมงานมหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้าน ประจำปี ๒๕๕๕ ในงาน "Summerfest International Folklore Festival and Folk Art Fair" ณ ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ซึ่งสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้การควบคุมดูแลของ อ.นิภารัตน์ กาญจนโชติ ได้ทำการคัดเลือกนักแสดง ซึ่งเป็นอาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมกว่า ๓๐ คน เข้าร่วมการแสดงดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อบูรณาการการทำงานลงสู่ในระดับคณะ ศูนย์ สำนัก ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และจะทำโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีในโอกาสต่อไป สำหรับในช่วงนี้ ทีมคณะนักแสดงได้ทำการฝึกซ้อมทุกวัน ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ส่วนวังจันทน์ เพื่อเตรียมความพร้อมและให้การแสดงออกมาดีที่สุด เกิดความประทับใจในวัฒนธรรมไทยต่อสายตาของชาวต่างชาติ

และในช่วงระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมและคณะ จะเดินทางมาเยี่ยมชมการแสดงซอหมี่ใหญ่ และให้คำแนะนำแก่คณะนักแสดง เพื่อเตรียมตัวก่อนเดินทาง จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร อาจารย์ และผู้ที่สนใจไปร่วมชมการแสดงในวันดังกล่าว ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มรพส. ส่วนวังจันทน์ ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

ข่าวจากกองบริการการศึกษา.. แจงอาจารย์ที่ปรึกษา ชั้นปีที่ ๑ รหัส' ๕๕

กองบริการการศึกษา แจงประชาสัมพันธ์ถึงอาจารย์ที่ปรึกษา ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ รหัส' ๕๕ ทุกท่านทราบ ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งให้นักศึกษาที่ค้างหลักสูตรในการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ โดยให้นำเอกสารหลักฐานติดต่อยื่นได้ที่กองบริการการศึกษา (ช่องหมายเลข ๑) ชั้น ๑ อาคารที่ปวิชญ์ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕

และขอความอนุเคราะห์อาจารย์ที่ปรึกษา แจ้งให้นักศึกษาใหม่ รหัส' ๕๕ ทุกคน ทุกสาขาวิชา ติดต่อยื่นรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ณ กองบริการการศึกษา ชั้น ๑ อาคารที่ปวิชญ์ ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนายน - ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ทั้งนี้ กองบริการการศึกษา จะประกาศรายละเอียดให้ทราบทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย <http://www.psu.ac.th> หรือ <http://reg.psu.ac.th>

รับน้องสร้างสรรค์ “วิ่งประเพณี ไตรรม.. กาชะลอง” ปีที่ ๑๘

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ มรพส.จัดกิจกรรมวิ่งประเพณี “ไตรรม.. กาชะลอง” ประจำปี ๒๕๕๕ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องติดต่อกันมาเป็นปีที่ ๑๘ โดยมีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรมกว่าสามพันคน วิ่งศึกษาเส้นทางจากมหาวิทยาลัยฯ ส่วนวังจันทร์-กราบนมัสการหลวงพ่อบุทธชินราชที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่)-มหาวิทยาลัยฯ ส่วนทะเลแก้ว โดยมี **ดร.สว่าง ภูพัฒน์วิบูลย์** อธิการบดีเป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา **ทุกคณะ** ทีมงานกองพัฒนานักศึกษา และรุ่นพี่สภากา และองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษาให้ความดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมเทเหล้าเผาบูหรี่ร่วมกันปฏิญาณตนว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อรณรงค์ให้นักศึกษามีจิตสำนึก รู้คิด และห่างไกลยาเสพติด รวมทั้งทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และสังคมส่วนรวมอีกด้วย



นัดหมายพนักงานบรรจุใหม่ (Young Blood) รุ่นที่ ๓ ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมทาสีรั้วมหาวิทยาลัยฯ ส่วนวังจันทน์ พุธที่ ๒๐ มิถุนายน ศกนี้



เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ที่ผ่านมา พนักงานราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุใหม่ในปี ๒๕๕๕ (Young Blood) รุ่นที่ ๓ นำโดย **ดร.โชติ บติรัฐ ประธานรุ่น** พร้อมด้วยสมาชิกรุ่น ๓ ร่วมกันทำความสะอาดและทาสีรั้วมหาวิทยาลัยฯ ส่วนวังจันทน์ โดย **ดร.สว่าง ภูพัฒน์วิบูลย์ อธิการบดี** พร้อมด้วยผู้บริหาร ได้กล่าวให้โอวาทพร้อมทั้งได้ร่วมให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อมหาวิทยาลัย

และในวันพุธที่จะถึงนี้ ขอความร่วมมือจากพนักงานราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย (Young Blood) รุ่นที่ ๓ ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมทาสีรั้วอีกครั้ง เพื่อเก็บรายละเอียดการทำงานให้เรียบร้อย และดำเนินการในส่วนที่เหลือทั้งหมด ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จะสร้างความรักความสามัคคี และการมีส่วนร่วมดูแลรักษาสมบัติของทางราชการให้อยู่ในสภาพดีต่อไป ดังนั้น จึงขออนุญาตคณะ และหน่วยงานที่มีพนักงานบรรจุใหม่ในสังกัด ให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยนัดหมายพนักงาน ร่วมกัน ในวันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทน์

ขอขอบคุณ.. นางพรทิพย์ เต็งเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ รักษาราชการในตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอขอบพระคุณ **ดร.สว่าง ภูพัฒน์วิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ คณงานทุกท่าน** ที่ไปร่วมงานสถาปณกิจศพ **คุณแม่เพียงเพ็ญ วัฒนพานิช** เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ วัดสระแก้วปทุมทอง รวมทั้ง**นักศึกษาคณะครุศาสตร์** ที่ไปร่วมงาน

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป



มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

พร้อมประกาศมาตรการปรับปรุงอัตราค่าจ้างของส่วนราชการ ปี ๕๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และได้ออกประกาศเรื่อง มาตรการปรับปรุงอัตราค่าจ้างของส่วนราชการ ดังนี้

๑. ผู้ออกจากราชการจะต้องมีเวลาราชการเหลือตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไป นับตั้งแต่วันที่ออกจากราชการ ตามมาตรการฯ

๒. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสอบสวน หรือสอบหาข้อเท็จจริงทางวินัย พิจารณาโทษทางวินัย รายงานการดำเนินการทางวินัย หรือพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยหรือเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา ซึ่งมีโทษประหารชีวิตหรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท

๓. ไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องออกจากราชการไม่ว่ากรณีใด ๆ ตามกฎหมาย เช่น ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ เนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในหรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น ๆ เป็นต้น

๔. ถ้าเป็นผู้อยู่ระหว่างปฏิบัติราชการคดีใช้ตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับส่วนราชการในการไปศึกษาฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย จะต้องปฏิบัติราชการคดีใช้มาแล้วไม่น้อยกว่าระยะเวลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย และจะต้องยอมคดีใช้เงินตามสัญญาผูกพันที่ได้ทำไว้กับราชการ สำหรับเวลาที่ยังปฏิบัติราชการคดีใช้ไม่ครบ

ทั้งนี้ ผู้จะได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการมาตรการฯ จะต้องมีความสมัครใจสมัครตั้งแต่วันที่ยื่นใบสมัคร ถึงวันที่ได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการ ท่านที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๒ อาคารที่ปวิษณุ เบอร์ภายใน ๙๒๑๘

ปฏิทินโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ระยะเวลา	การดำเนินการของส่วนราชการ
๑๘ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕	เปิดรับสมัคร (ในวันทำการ)
๒ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕	ถอนใบสมัคร (ในวันทำการ)
กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๕	- มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาการลาออก - มหาวิทยาลัยฯ แจ้งจำนวนและรายละเอียดของผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมมาตรการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (ออกจากราชการ วันที่ ๑ ต.ค.๕๕)
กันยายน ๒๕๕๕	ส่วนราชการออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือนและคำสั่งอนุญาตให้ออกจากราชการ พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณาให้กรมบัญชีกลาง และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
๑ ตุลาคม ๒๕๕๕	ผู้ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามโครงการฯ ออกจากราชการ
ตุลาคม ๒๕๕๕	มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินก้อน เบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง
พฤศจิกายน ๒๕๕๕	มหาวิทยาลัยฯ นำส่งสรุปรายงานเพื่อเสนอ คปร.

ที่ปรึกษา : ผศ.สมบัติ พรหมเสน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/บรรณาธิการ : วิยะดา สุขเมธเทพานันท์
กองบรรณาธิการ, พิสูจน์อักษร : นิธิศ ประสงค์, จิตตรี จันทร์แย้มสงค์